

จับกร แล พลังงาน

■ ■ บมจ.ไทยออยล์...วิเคราะห์แนวโน้มราคาน้ำมันดิบตลาดโลกในรอบสัปดาห์นี้(๕-๑ มีนาคม)...โดยระบุว่าต้องจับตาประเด็น...การผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐ ยังคงปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาแต่ระดับสูงสุดในนับตั้งแต่ปี 2513 ที่ระดับ 10.28 ล้านบาร์เรลต่อวันในสัปดาห์ที่ผ่านมาและคาดจะแตะระดับ 11 ล้านบาร์เรลต่อวันในปลายปีนี้ โดยผู้ผลิตน้ำมันดิบในสหรัฐ ได้ปรับเพิ่มแท่นขุดเจาะน้ำมันดิบขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ราคาน้ำมันดิบเริ่มฟื้นตัวขึ้น โดย Baker Hughes รายงานจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันดิบของสหรัฐปรับเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 5 มาอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ 3 ปีที่ 799 แท่น...ค่าเงิน

ดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวแข็งค่าสูงสุดในรอบ 5 สัปดาห์เมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น หลังประธานธนาคารกลางสหรัฐ คนใหม่ส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยขึ้นถึง 4 ครั้งในปี นี้ เนื่องจากอัตราเงินเพื่อปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์และเศรษฐกิจสหรัฐ เติบโตในระดับที่ดีขึ้น โดยค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ที่แข็งค่ามากขึ้นจะส่งผลให้นักลงทุนปรับลดการลงทุนในน้ำมันดิบ เนื่องจากราคาน้ำมันดิบในสกุลดอลลาร์สหรัฐ จะมีราคาสูงขึ้นสำหรับนักลงทุนที่ถือสกุลเงินอื่น...สถานการณ์ในลิเบีย หลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศจากการประท้วงของแรงงานและเกิดเหตุระเบิดท่อน้ำมันดิบแถวเมือง Zawiya ส่งผลให้บริษัทน้ำมันแห่งชาติของลิเบียต้องหยุดดำเนินการผลิตและประกาศเหตุสุดวิสัย (Force Majeure) สำหรับการส่งออกน้ำมันดิบ El Feel ซึ่งมีกำลังการผลิตน้ำมันดิบอยู่ที่ประมาณ 70,000 บาร์เรลต่อวัน โดยปริมาณ

การผลิตน้ำมันดิบของลิเบียในเดือนม.ค. อยู่ที่ 978,000 บาร์เรลต่อวัน...คาดการณ์น้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสเคลื่อนไหวในกรอบ 59-64 เหรียญสหรัฐ ต่อบาร์เรล...ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เคลื่อนไหวในกรอบ 63-68 เหรียญสหรัฐ ต่อบาร์เรล... ■ ■ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.)... เปิดให้กลุ่มอาคารธุรกิจต่างๆ ที่อยู่นอกข่ายการควบคุม ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานกว่า 1,000 รายทั่วประเทศ... เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ (นอกข่ายควบคุม) มีเป้าหมายลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ไม่น้อยกว่า 10% ของการใช้พลังงานทั้งหมดในสถานประกอบการ ...เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตตามมาตรการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภายในอาคารของกระทรวงพลังงาน โดยพพ. จะคัดเลือกโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก

(เอสเอ็มอี) ตามเกณฑ์... ■ ■ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน... คาดว่า... แผนแม่บทปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ รวมถึงด้านพลังงาน... จะเสนอเข้าสู่การพิจารณาจากกรม. ในเดือนมีนาคม... จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการต่างๆ ตามขั้นตอนกฎหมายและประกาศใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์ได้ในเดือนเมษายน... ซึ่งแนวทางปฏิรูปการผลิตไฟฟ้าโซลาร์รูฟท็อปแบบเสรี... โดยไม่มีการจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ประเมินว่า ในอีก 20 ปีข้างหน้าจะทำให้เกิดการผลิตไฟฟ้าโซลาร์รูฟท็อปเพื่อใช้เองรวม 1 ล้านหลังคา คิดเป็น 2.5 หมื่นเมกะวัตต์ ก่อให้เกิดการลงทุนประมาณ 7.5 แสนล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 3 หมื่นล้านบาท... โดยแนวทางปฏิรูปนี้ไม่เกี่ยวกับนโยบายการรับซื้อไฟฟ้าโซลาร์รูฟท็อปเสรีเข้าระบบของกระทรวงพลังงาน... ■ ■

กระเบื้องเพชร